

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
HUYỆN ỦY TÂN YÊN**

*

Số 405-CV/HU

*V/v đẩy mạnh tháng cao điểm "Vì người nghèo"
năm 2016 và "Tết vì người nghèo" năm 2017*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2016

- Kính gửi:** - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện Ủy, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- Các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các cuộc vận động, ủng hộ đối với người nghèo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm và đông đảo quần chúng nhân dân. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, bà con Tân Yên trên mọi miền Tổ quốc đã tích cực ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", "Tết vì người nghèo", qua đó đã giúp các hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đột xuất từng bước ổn định đời sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc triển khai các cuộc vận động có lúc, có nơi chưa thật hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được coi trọng, kết quả vận động ủng hộ đạt thấp.

Để thực hiện tháng cao điểm ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" năm 2016, "Tết vì người nghèo" năm 2017 đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia hưởng ứng tháng cao điểm ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" và "Tết vì người nghèo", nhằm giúp đỡ những người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

2- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê chính xác, đầy đủ số hộ nghèo. Trên cơ sở đó xây dựng, triển khai kế hoạch cụ thể về xóa đói, giảm nghèo trong từng thời điểm; tập trung giúp đỡ, tạo điều kiện để những hộ nghèo là gia đình chính sách xóa nghèo.

Trong tổ chức thực hiện cần phân công rõ trách nhiệm cho các cấp, các ngành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Định kỳ hằng năm có đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ,

biện pháp đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tiếp theo; đồng thời kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác này.

3- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo; chủ động xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và “Tết vì người nghèo” hằng năm. Phối hợp với UBND huyện tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động trong các doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện và làm tốt công tác xã hội hóa để ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo” của huyện.

4- Đài Truyền thanh, Công Thông tin Điện tử huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và phê phán những biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

5- Giao Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch vận động “Quỹ vì người nghèo” năm 2016, “Tết vì người nghèo” năm 2017 và phối hợp với UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy, (b/c)
- Ủy ban MTTQ tỉnh,
- Như kính gửi,
- Các đồng chí HUV,
- VPHU: + LĐVP,
- + Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Dương Đức Thảo